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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um öryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogi.

Frá Þuríði Backman.

1. Hver er áætlaður árlegur kostnaður við snjóruðning á sjúkraflugvellinum á Djúpavogi?
2. Hver er stefna ráðherra hvað varðar notkun sjúkraflugvallarins?
3. Mun ráðherra beita sér fyrir því að tryggt verði fjármagn til snjóruðnings á flugvellinum
og til viðhalds vegar að honum?


